

**Điều 3.** — Ủy ban Hành chính các tỉnh căn cứ vào giá bán lẻ ở thành phố thị xã, và nguyên tắc điều chỉnh giá chênh lệch giữa thị trường chính và thị trường phụ mà quy định giá bán lẻ các loại giấy ở các thị trường phụ trong địa phương mình.

**Điều 4.** — Ai buôn bán giấy không được bán quá giá quy định.

**Điều 5.** — Các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính liên khu, thành phố tỉnh và Giám đốc Tổng công ty Bách hóa chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 1957

Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp

PHAN ANH

### BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

**NGHỊ ĐỊNH số 177-ND ngày 9-7-1957**  
bãi bỏ hai Khu Bưu điện LK 3 và Khu Tả ngạn.

#### BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Chiếu nghị quyết của Hội đồng Chính phủ tháng 9-1955 đã được Quốc hội khóa 5 thông qua thành lập Bộ Giao thông và Bưu điện;

Chiếu nghị định của Thủ tướng phủ số 480-TTP ngày 3 tháng 3 năm 1955 dời Nha Bưu điện Vô tuyến điện thành Tổng cục Bưu điện;

Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc bỏ hai Khu Bưu điện Liên khu 3 và Khu Tả ngạn cho thích hợp với tình hình hiện nay;

Sau khi đã hiệp ý với Bộ Nội vụ và với các Ủy ban Hành chính Liên khu 3, Khu Tả ngạn;

#### NGHỊ ĐỊNH,

**Điều 1.** — Nay bỏ hai Khu Bưu điện Liên khu 3 và Khu Tả ngạn. Các Ty Bưu điện ở các tỉnh và thành phố trực thuộc hai khu này, từ nay đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Bưu điện.

**Điều 2.** — Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Liên khu 3 và Khu Tả ngạn thi hành nghị định này.

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 1957

K.T. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện

Thủ trưởng

NGUYỄN HỮU MAI

### BỘ Y TẾ

**THÔNG TƯ số 26-BYT/TT ngày 1-7-1957**  
về việc thành lập viện chống lao.

Với mục đích điều tra và khám phá tình hình bệnh lao, rút kinh nghiệm về phương pháp phòng lao, chữa lao, gây cơ sở cho công trình chống lao

để giúp nhân dân giải quyết dần dần tai nạn về bệnh lao trên toàn miền Bắc, Thủ tướng Chính phủ đã ra nghị định số 273-TTg ngày 24-6-1957 thành lập Viện Chống lao ở trung ương.

Theo lệnh thân nghị định đó, Bộ ra thông tư này để quy định cụ thể về tổ chức Viện Chống lao như sau:

#### I. — NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của Viện Chống lao là nghiên cứu bệnh lao để giúp Bộ lãnh đạo công tác phòng lao và chữa bệnh lao. Cụ thể:

- Phụ trách về công tác nghiên cứu bệnh lao.
- Cứu chữa bệnh nhân lao tại Viện.
- Cứu chữa bệnh nhân lao ngoại trú.
- Tổ chức thí nghiệm về an dưỡng cho bệnh nhân lao.

— Khám phá bệnh lao trong các cơ quan, công trường, xí nghiệp, trường học và trong nhân dân.

— Tuyên truyền giáo dục ý thức và phương pháp phòng lao trong nhân dân và cán bộ.

— Tổ chức phòng lây lao cho các gia đình có bệnh nhân lao.

— Theo dõi bệnh nhân lao đã ra Viện.

— Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên khoa về bệnh lao.

#### II. — TỔ CHỨC

Viện Chống lao gồm có:

- 1 bộ phận điều trị
- 1 bộ phận nghiên cứu
- 1 bộ phận an dưỡng (thí nghiệm)
- 1 bộ phận thí nghiệm
- 1 bộ phận huấn luyện
- 1 bộ phận tổ chức và hành chính quản trị
- Các tổ chức về chuyên môn như điện quang, được chính v.v...

1) Bộ phận điều trị có nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân lao do bộ phận nghiên cứu giới thiệu vào. Sau thời gian điều trị sẽ gửi bệnh nhân trả về cơ quan, địa phương hay đi an dưỡng và chuyển hồ sơ, tài liệu cho bộ phận nghiên cứu theo dõi. Tổ chức của bộ phận điều trị là bệnh viện « A » hiện tại.

2) Bộ phận nghiên cứu lấy tên là Phòng nghiên cứu là cơ quan khám phá và điều trị bệnh lao tại nhà (dispensaire), và có nhiệm vụ:

— Nghiên cứu bệnh lao và tình hình bệnh lao trong nước.

— Lưu động điều tra phát hiện bệnh lao trong nhân dân.

— Khám bệnh nhân đề nghị vào Viện điều trị hoặc hướng dẫn về điều trị tại gia đình.

— Theo dõi hướng dẫn điều trị ngoại trú và cách phòng bệnh cho gia đình bệnh nhân.

— Lập hồ sơ bệnh nhân lao để theo dõi tình hình và thường kỳ kiểm tra giúp đỡ cho bệnh nhân tự vệ khi đã lành bệnh.

09669782

www.ThuVienPhapLuat.com \* Tel: +84-8-3845 6684

Phòng nghiên cứu có hai bộ phận: một bộ phận tĩnh tại và một bộ phận lưu động để phân công nhau làm những nhiệm vụ trên.

3) Bộ phận thi điều an dưỡng lấy tên là «Thôn an dưỡng» có nhiệm vụ tiếp thu một số bệnh nhân lao, do bộ phận điều trị giới thiệu về, để vừa tiếp tục điều trị, vừa hướng dẫn bệnh nhân lao động từ mức thấp đến mức cao, tạo điều kiện cho bệnh nhân phục hồi dần sức lao động sản xuất.

Thôn an dưỡng sẽ được thiết lập ở một địa điểm do Viện Chống lao lựa chọn sau khi đã được chính quyền địa phương đồng ý và Bộ chuẩn y.

Tại Thôn an dưỡng sẽ tổ chức trồng gia sản xuất, trồng cây và chăn nuôi, để cung cấp cho công tác nghiên cứu đồng thời đảm bảo một phần tự túc sinh hoạt phù hợp với tình hình sức khỏe của bệnh nhân đang an dưỡng.

4) Bộ phận thí nghiệm lấy tên là Phòng thí nghiệm có nhiệm vụ đảm bảo mọi công tác xét nghiệm vi trùng và sinh hóa học để phục vụ cho công tác điều trị và nghiên cứu.

Phòng thí nghiệm chia làm 2 bộ phận: một bộ phận phụ trách những công tác thường xuyên hàng ngày và một bộ phận phụ trách những công tác thuộc loại nghiên cứu có thời gian theo kế hoạch.

5) Bộ phận huấn luyện lấy tên là Phòng huấn luyện giáo dục và tuyên truyền có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa nghiên cứu xây dựng tổ chức phòng lao và chống lao, nghiên cứu phương pháp và hình thức giáo dục tuyên truyền chống bệnh lao, phù hợp với trình độ và hoàn cảnh của nhân dân từng nơi, từng lúc. Bộ phận này phụ trách thư viện và tài liệu nghiên cứu của Viện.

6) Bộ phận tổ chức và hành chính quản trị phụ trách về công tác chính trị và hành chính quản trị của toàn Viện. Bộ phận này chia làm hai phòng: Phòng tổ chức và Phòng hành chính quản trị.

7) Ngoài các bộ phận chính nói trên, Viện Chống lao còn có các tổ chức về chuyên môn như: điện quang, được chính, đông y, răng, tai, mũi, họng v.v...

Các tổ chức chuyên môn này sẽ do Viện quy định nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức nhằm đảm bảo sự phục vụ cho toàn Viện.

### III. — QUAN HỆ CÔNG TÁC

«Viện Chống lao» đặt dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của Bộ, Thứ trưởng. Các cơ quan kề cận Bộ sẽ tùy theo từng mặt công tác có liên quan, để giúp Bộ chỉ đạo, theo dõi tình hình hoạt động và tham gia ý kiến trong việc xây dựng Viện.

Các cơ quan điều trị và các Viện nghiên cứu khác của Bộ đều có quan hệ phối hợp với Viện Chống lao về mặt chuyên môn.

Các bệnh viện lao trực thuộc Bộ có quan hệ trực tiếp với Viện về các mặt trao đổi hướng dẫn kinh nghiệm chữa bệnh, phòng bệnh và tài liệu nghiên cứu.

Đối với các bệnh viện địa phương và các Viện Điều dưỡng có bệnh nhân lao thì Bộ sẽ phải cân bố của Viện về kiểm tra công tác, hướng dẫn về chuyên môn, nắm tình hình bệnh tật và thu thập tài liệu kinh nghiệm về bệnh lao.

Bộ phận lưu động của Viện, mỗi khi đến hoạt động nơi nào, thì phải có sự thảo luận trước với nơi ấy để kịp chuẩn bị.

Thôn an dưỡng được thiết lập ở địa phương nào (nếu cách xa Viện) thì Khu và Ty Y tế địa phương có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với chính quyền để giúp đỡ Viện về phương tiện xây dựng cơ sở cũng như về sinh hoạt vật chất và tinh thần.

Về mặt sinh hoạt chính trị của Thôn an dưỡng thì dù ở xa Viện cũng vẫn chịu sự lãnh đạo của Viện.

### IV. — CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC TRONG VIỆN

Viện do một Ban Giám đốc điều khiển.

Trong bộ phận điều trị có Ban Y vụ gồm Giám đốc Viện và một số cán bộ kỹ thuật (do Ban Giám đốc lựa chọn) để lãnh đạo về điều trị và nghiên cứu hàng ngày. Viện có thể thành lập một Hội đồng chuyên môn gồm các cán bộ kỹ thuật của Viện để giúp Ban Giám đốc trong công tác nghiên cứu và hoạt động của Viện.

### V. — TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN HAY CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ BỆNH NHÂN LAO ĐƯỢC VIỆN TRẢ VỀ HOẶC GIỚI THIỆU ĐẾN

Bệnh nhân lao khi ra Viện (có hồ sơ theo dõi tại Viện) được giới thiệu về chỗ cũ hoặc đến nơi nào thì Viện sẽ đặt quan hệ với nơi ấy để giúp đỡ Viện trong việc theo dõi. Chính quyền nơi ấy có trách nhiệm thi hành mọi biện pháp do Viện đề ra để bảo vệ người bị lao như chế độ bồi dưỡng, sự phân công hợp lý v.v... Cơ quan Y tế nơi đó có trách nhiệm theo sát bệnh nhân để săn sóc giúp đỡ, nắm tình hình và hướng dẫn bệnh nhân phòng bệnh giữ sức (Viện sẽ lập dự án cụ thể về chế độ này trình Bộ duyệt và ban hành).

Bệnh nhân lao mỗi khi ra Viện sẽ được Viện cung cấp tài liệu hướng dẫn phòng bệnh giữ sức một cách chu đáo.

### VI. — VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO CÁN BỘ

Viện sẽ tổ chức học tập lại chức cho cán bộ, công nhân viên toàn Viện để bồi dưỡng về nghiệp vụ.

Viện Chống lao còn có trách nhiệm hướng dẫn thực tập cho số học sinh chuyên khoa về lao do các trường y tế giới thiệu đến và khi cần sẽ cử cán bộ chuyên khoa đến tham gia giảng dạy ở các lớp các trường đào tạo cán bộ y tế.

Hà nội, ngày 1 tháng 7 năm 1957

Bộ trưởng Bộ Y tế

Bác sĩ: HOÀNG TÍCH THY